

# คนบางชื่อไล่โรงอัดขยะไปอ้อนนุช

## หัวชนฝาไม่เชื่อน้ำยากทม.โครงการดีไม่มีผลกระทบ

**ระบุที่อ้อนนุชครบวงจรพร้อมแล้วเหมาะสุด จะมาสร้างที่นี่ทำไม จวกกท.เพด็จการไม่ตามชาวบ้านเลยสักคำ ทั้งที่คนหลายร้อยหลังคาเรือนจะต้องเดือดร้อน**

●ศาลาว่าการกทม.: กรณีชุมชนบางชื่อ เพราะอยู่ในชุมชนเมือง ชนส่งสะดวก และจะทำ คัดค้านกท.สร้างโรงอัดขยะ วานนี้ (20 ก.พ.47) ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมกทม. โดยมีตัวแทนสำนักรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางชื่อ ตัวแทนชาวบ้าน เข้าฟังการชี้แจงในเรื่องดังกล่าว นายอดิศักดิ์ วิศาลไพศาล ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักรักษาความสะอาดกล่าวว่า โครงการสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่) นี้ เกิดขึ้นปี 43 โดยใช้งบฯ 13 ล้านบาท ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงงานระบบเปิดจนกระทั่งนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าฯกท.ดึงว่าทำไมไม่ทำให้เป็นระบบปิด จะได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จนปี 44 กท.อนุมัติวงเงิน 645,120,000 บาท ก่อสร้างโรงอัดขยะ 2 พันตัน รองรับขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งโรงกำจัดขยะอีก 3 แห่งคือ ท่าแร่ อ่อนนุช หนองแขม รับผิดชอบไม่ทัน จึงเลือกพื้นที่บางชื่อ

เพราะอยู่ในชุมชนเมือง ชนส่งสะดวก และจะทำ ระบบเปิดหรือปิดก็ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

นายอดิศักดิ์กล่าวว่า เดิมทีผู้ว่าจะใช้ที่ทหารที่กาญจนบุรีฝั่งขยะ แต่ไกลเกิน จึงมาหาพื้นที่ในกท. พบว่าบางชื่อที่มีเนื้อที่ 19 ไร่ ยานรถไฟเหมาะสม จึงได้ติดต่อการรถไฟฯขอเช่าที่ 30 ปี ซึ่งการรถไฟฯเพิ่งให้คำตอบมาว่าอนุมัติ แต่ต้องชำระเงินและหารือข้อตกลงกันก่อน ทั้งนี้ที่จะเปิดประมูลโครงการวันที่ 2 มี.ค.นี้ ยังต้องประมูลต่อไป แต่หากการเจรจากับการรถไฟฯตกลงกันไม่ได้ การประมูลก็เป็นโมฆะ

นายสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.บางชื่อ กล่าวว่า อยากให้กท.ย้ายโครงการไปที่อ่อนนุช ซึ่งมีระบบกำจัดขยะอยู่แล้ว การคมนาคมสะดวก และยังมีทางรถไฟผ่านด้วย ขณะที่ที่บางชื่อเป็นที่ชุมชน ผลกระทบจะเกิดตามมาทั้งสิ่งแวดล้อม เสียงคัดค้าน การจราจรที่ติดขัด

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการมีมติให้ทำหนังสือไปยังสำนักรักษาความสะอาด เพื่อชะลอการเปิดซองประมูลโครงการดังกล่าว

จ.ส.อ.ไพศาล ทิพย์สุข คณะอนุกรรมการและตัวแทนชุมชนบางชอน เขตบางชื่อ กล่าวว่า กท.ไม่เคยเข้าไปคุยกับชาวบ้านหรือทำประชาพิจารณ์เลยขณะที่โครงการที่ผ่านมา ฟังกลบขยะ 3 แห่งข้างต้น มีปัญหามลพิษ เว้นคืนที่ดิน จะมีหลักประกันอะไรว่า 10 ปีให้หลังจะไม่มีผลกระทบต่อทางสิ่งแวดล้อม

นายสุเทพ โตเจิม คณะอนุกรรมการและตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกล่าวว่า โครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วย ไม่เฉพาะ 102 หลังคาเรือนที่จะต้องถูกไล่อื้อ แต่จะครอบคลุมทั้งหมด การอัดขยะไปที่อ่อนนุชนั้นครบวงจรอยู่แล้ว